

-สำเนา-

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
วันอังคาร ที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายสว่าง ยะจอม	ประธานสภา อบต.	สว่าง ยะจอม
๒	นายพิทักษ์ ต๊ะบุตร	รองประธานสภา อบต.	พิทักษ์ ต๊ะบุตร
๓	นายเพ็ญย แก้วยอด	เลขานุการสภา อบต.	เพ็ญย แก้วยอด
๔	นายสมบุรณ์ มณีวรรณ	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓	สมบุรณ์ มณีวรรณ
๕	นายวิเชียร อธิยะ	ส.อบต.หมู่ที่ ๖	วิเชียร อธิยะ
๖	นายสุริยัน ศรีวิชัยแก้ว	ส.อบต.หมู่ที่ ๙	สุริยัน ศรีวิชัยแก้ว
๗	นายบรรณสรณ์ อุตมะ	ส.อบต.หมู่ที่ ๗	บรรณสรณ์ อุตมะ
๘	นางดอน พรหมจิตมาตร์	ส.อบต.หมู่ที่ ๘	ดอน พรหมจิตมาตร์
๙	นายบุญนพ ทะสุใจ	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔	บุญนพ ทะสุใจ
๑๐	นายรังสรร คุณพรม	ส.อบต.หมู่ที่ ๗	รังสรร คุณพรม
๑๑	นายเกียรติ เวทย์ปัญญา	ส.อบต.หมู่ที่ ๒	เกียรติ เวทย์ปัญญา
๑๒	นายอินคำ กิติปัญญา	ส.อบต.หมู่ที่ ๒	อินคำ กิติปัญญา
๑๓	นายอุดร อินทนนท์	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐	อุดร อินทนนท์
๑๔	นายโฮม ลากบุญ	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๗	โฮม ลากบุญ
๑๕	นายอาคม ชุ่มอุ้น	ส.อบต.หมู่ที่ ๙	อาคม ชุ่มอุ้น
๑๖	นายจำเรียง คำเมา	ส.อบต.หมู่ที่ ๖	จำเรียง คำเมา
๑๗	นายบุญช่วย พงศ์กลาง	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๗	บุญช่วย พงศ์กลาง
๑๘	นางฤดีรัตน์ ภูมิสุวรรณ	ส.อบต.หมู่ที่ ๑	ฤดีรัตน์ ภูมิสุวรรณ
๑๙	นายอาทิตย์ ปัญญาณี	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐	อาทิตย์ ปัญญาณี
๒๐	นายสุพรรณ ไชยวาริ	ส.อบต.หมู่ที่ ๔	สุพรรณ ไชยวาริ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายนาวิ ศรีวิจิ	นายก อบต.เวียงแก้ว	นาวิ ศรีวิจิ
๒	นายสมอาจ คำมี	รองนายก อบต.เวียงแก้ว	สมอาจ คำมี
๓	นายมนตรี ตาแก้ว	รองนายก อบต.เวียงแก้ว	มนตรี ตาแก้ว
๔	นายพิชัย อินแก้ว	ปลัด อบต.เวียงแก้ว	พิชัย อินแก้ว
๕	น.ส.ขวัญสิริ นันตะเปี้ย	หัวหน้าสำนักปลัด	ขวัญสิริ นันตะเปี้ย
๖	นายไพโรจน์ พงษ์ตุ้ย	ผอ.กองคลัง	ไพโรจน์ พงษ์ตุ้ย
๗	นายประวิทย์ ลำเพ็ง	ผอ.กองการศึกษา	ประวิทย์ ลำเพ็ง
๘	น.ส.นงคราญ เหลืองไทย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	นงคราญ เหลืองไทย
๙	นางรัชฎาภรณ์ วันดี	นักจัดการงานทั่วไป	รัชฎาภรณ์ วันดี
๑๐	นายสมศักดิ์ คำปันแสน	เจ้าพนักงานป้องกันฯ	สมศักดิ์ คำปันแสน
๑๑	นายสิงหนาท พรามจร	นวก.สาธารณสุขชำนาญการ	สิงหนาท พรามจร
๑๒	นางกัญญา ศรีวิชัยแก้ว	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กัญญา ศรีวิชัยแก้ว
๑๓	นายประเมฆ เชื้อนควบ	นายช่างโยธา	ประเมฆ เชื้อนควบ

ผู้เข้าประชุม

๒๐ คน

ผู้ไม่มาประชุม (ลา)

๑ คน ๑. นายสุเทพ มหาวงค์ ส.อบต.หมู่ที่ ๘

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑๓ คน

เริ่มประชุม

เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายสว่าง ยะจอม

ประธานสภาฯ

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว มาครบองค์ประชุมแล้ว ข้าพเจ้านายสว่าง ยะจอม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว กล่าวสวัสดิ์ท่านนายก รองนายก ท่านปลัด หัวหน้าส่วน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว ทุกท่าน และกล่าวเปิดประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

นายสว่าง ยะจอม

ประธานสภาฯ

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. แนะนำพนักงานส่วนตำบลใหม่ จำนวน ๒ คน ขอเชิญพนักงานส่วนตำบลใหม่แนะนำตัวต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว ขอเชิญครับ

๑. น.ส.เนาวรัตน์ จันทรา เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

๒. นายพีรพงษ์ พรหมคำ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

๒. ขอเชิญร่วมกิจกรรมสวดเจริญพุทธมนต์ เนื่องในวโรกาสวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ราชการที่ ๑๐ ในวันอังคาร ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ วัดแม่เทย ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น.เป็นต้นไป

นายนาวิ ศรีวิจิ

นายก อบต.

แจ้งพนักงานส่วนตำบลทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

นายสว่าง ยะจอม ประธานสภาฯ	ท่านใดมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบบ้าง ขอเชิญครับ
น.ส.ขวัญสิริ นันตะเปีย หัวหน้าสำนักปลัด	ด้วยจังหวัดลำพูน ได้กำหนดการอบรมรับฟังการบรรยาย เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมลีลาวดี โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ดังนั้นจึงแจ้งให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ส่วนของ อบต.เวียงแก้ว จำนวน ๕๐ คน เข้าร่วมการอบรมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
นายสว่าง ยะจอม ประธานสภาฯ	ในส่วนของสภาฯ มีท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมอบรมรับฟังการบรรยาย เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ บ้าง ขอแจ้งชื่อในที่ประชุมนี้เลย
ที่ประชุม	๑. นายสุเทพ มหาวงค์ ๒. นายสุพรรณ ไชยวารี หมอนัดตามหลัก การแต่งกาย เครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒
นายสว่าง ยะจอม ประธานสภาฯ มติที่ประชุม	ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้วว่าถูกต้องหรือมี สิ่งแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือไม่ พิจารณาโดยละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นเอกฉันท์
พักรับประทานอาหารว่าง	เวลา ๑๐.๓๐ น.
เริ่มประชุมเวลา	๑๐.๔๕ น.
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่อง พิจารณา เห็นชอบ อนุมัติ
นายสว่าง ยะจอม ประธานสภาฯ	๑. พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียด
น.ส.นงคราญ เหลียงไทย นักวิเคราะห์ฯ	เนื่องด้วยมีการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) จากมีการจัดให้การประชาคมระดับหมู่บ้าน ระหว่างวันที่ ๒๒ มกราคม - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และประชาคมระดับตำบลในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งได้ มีการรวบรวมแผนงาน/โครงการที่ยังไม่ได้บรรจุในแผน และมีประชุมคณะกรรมการ สนับสนุนพัฒนาแผนและคณะกรรมการพัฒนาแผนเรียบร้อยแล้ว และมีมติให้เห็นชอบให้ ผู้บริหารนำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว เห็นชอบเพื่อจะได้ประกาศใช้ ในลำดับต่อไป
นายสว่าง ยะจอม ประธานสภาฯ มติที่ประชุม	มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามรายละเอียดหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม เห็นชอบให้นายกองการบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว ประกาศใช้ต่อไป

- นายสว่าง ยะจอม ประธานสภาฯ ๒. กองช่าง ขอโอนงบประมาณ หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภท เงินเดือนพนักงาน ไปเพิ่ม หมวด ค่าครุภัณฑ์การเกษตร ประเภท เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท ขอเชิญผอ.กองช่างชี้แจง
- นายประเมฆ เชื้อนควบ นายช่างโยธา เรียงท่านประธานสภา รองประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง งบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ดังนั้น กองช่างจึงขอโอนงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน โอนงบประมาณ หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภท เงินเดือนพนักงาน ไปเพิ่ม หมวด ค่าครุภัณฑ์การเกษตร ประเภท เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มพร้อมอุปกรณ์ เพื่อช่วยในกิจการประปาหมู่บ้าน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท
- นายสว่าง ยะจอม ประธานสภาฯ มติที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าหากไม่มีกระผมจะขอมติในที่ประชุม
- นายสว่าง ยะจอม ประธานสภาฯ เห็นชอบให้กองช่างโอนงบประมาณ หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภท เงินเดือนพนักงาน ไปเพิ่ม หมวด ค่าครุภัณฑ์การเกษตร ประเภท เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท
- เห็นชอบ ๑๙ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง
- นายสว่าง ยะจอม ประธานสภาฯ ๓. นายจิระพันธ์ ปัญญา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ ขอผ่านการขอเพิ่มกำลังไฟฟ้า ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว
- นายพิทักษ์ ต๊ะบุตร รองประธานสภาฯ เนื่องด้วย นายจิระพันธ์ ปัญญา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ ติดประชุมประจำเดือนที่อำเภอลี่ จึงไม่สามารถมาชี้แจงรายละเอียดได้ จึงมอบหมายให้กระผมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดแทน ด้วยบ้านวงศ์ษาพัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ตืน อำเภอลี่ จังหวัดลำพูน มีความประสงค์ขอเพิ่มกำลังไฟฟ้าเพื่อใช้ในครัวเรือนและเพื่อใช้ในการเกษตร โดยปัจจุบันการไฟฟ้าได้เดินสายไฟฟ้าเข้าสู่หมู่บ้านวงศ์ษาพัฒนา เพื่อให้ใช้ทั้งในครัวเรือนและการเกษตร จำนวน ๒ เฟส จึงไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ ดังนั้นทางหมู่บ้านจึงขอผ่านการขอเพิ่มปริมาณกำลังกระแสไฟฟ้าเข้าสู่หมู่บ้าน จากเดิม ๒ เฟส เพิ่มเป็น ๓ เฟส มายังสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้วให้ความเห็นชอบ โดยไม่ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว
- นายสว่าง ยะจอม ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดหรือไม่ ขอเชิญครับ
- นายสุริยัน ศรีวิชัยแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ ๙ ขอผ่านเรื่องขอเพิ่มกำลังไฟฟ้าอย่างเดียว มีใจว่าจะมีเรื่องอื่นมาแทรกอีก
- นายพิทักษ์ ต๊ะบุตร รองประธานสภาฯ ขอบันทึกเรื่องขอเพิ่มกำลังไฟฟ้าอย่างเดียว ไม่มีเรื่องอื่นมาแทรก

นายสว่าง ยะจอม มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ผ่านการขอเพิ่มปริมาณกำลังกระแสไฟฟ้าเข้าสู่หมู่บ้าน จากเดิม ๒ เฟส เพิ่มเป็น
๓ เฟส โดยไม่ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว
เห็นชอบ ๑๗ เสียง
ไม่เห็นชอบ ๒ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง

พักรับประทานอาหารกลางวัน ๑๒.๐๐ น.

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.

นายสว่าง ยะจอม เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว จะประชุมต่อภาคบ่าย ในวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
ประธานสภาฯ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
นายไพโรจน์ พงษ์ตุ้ย ๑. ตามที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ท้วงติงเรื่องการช่วยเหลือกิจการประปาหมู่บ้าน
ผอ.กองคลัง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปา
หมู่บ้าน จึงแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้วทราบ (ตามระเบียบที่แจกให้ทุก
ท่าน) มีทั้งหมด ๓๖ ข้อ โดยเฉพาะ ข้อ ๓๖ ให้คณะกรรมการจัดทำบัญชีรายได้และรายจ่าย
ของกิจการประปาหมู่บ้าน รายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบอย่างน้อยเดือนหนึ่งครั้ง ให้
คณะกรรมการปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และให้รายงานรายรับรายจ่ายตั้งแต่เดือน
เมษายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

นายประเมธ เชื้อนควบ ขอเสริมท่าน ผอ.กองคลัง ในหน้า ๕ ข้อ ๒๑ กรณีที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบประปาชำรุด
นายช่างโยธา เสียหายให้ถือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการในการซ่อมแซมและบำรุงรักษา เว้นแต่กรณีที่
ส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบประปาชำรุดเสียหายจนเกินความสามารถของคณะกรรมการใน
การซ่อมแซมและบำรุงรักษา ให้ถือเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
พิจารณาซ่อมแซมและบำรุงรักษาให้ระบบประปาสามารถใช้งานได้อยู่เสมอ

นายสุรียัน ศรีวิชัยแก้ว กรณีประปามี ๒ – ๓ จุด จะต้องทำบัญชีรายรับ- รายจ่าย ทุกจุดใช่หรือไม่
ส.อบต.หมู่ ๙

นายไพโรจน์ พงษ์ตุ้ย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปา
ผอ.กองคลัง หมู่บ้าน บังคับใช้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะกรรมการประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้านจะต้อง
รายงาน กรณีประปาจุดนั้นไม่ขอรับการช่วยเหลือ ก็ไม่ต้องรายงาน แต่ถ้าท่านยังขอรับการ
ช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ จะต้องจัดทำรายงานรายรับ – รายจ่าย ให้กับ
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้วทุกเดือน

นายนาวิ ศรีวิจิ์ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ท้วงติงในเรื่องค่าใช้จ่าย ว่าค่าไฟฟ้าเท่าไร จำนวน
นายก อบต. คร่าวเรือนที่ใช้เรามีเท่าไร เราจะต้องถือปฏิบัติตามหนังสือที่ส่งจากสำนักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) ให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไป

นายไพโรจน์ พงษ์ด้อย ผอ.กองคลัง	ซึ่งการจัดทำงานรายงานรายรับ – รายจ่าย ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้วได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประปาหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้เริ่มดำเนินการรายงานรายรับ – รายจ่าย ตั้งแต่เดือน เมษายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป จึงแจ้งให้สมาชิกสภาทุกท่านเป็นผู้ประสานงานให้กับคณะกรรมการประปาหมู่บ้านต่อไป
ที่ประชุม นายประวิทย์ ลำเพ็ง ผอ.กองการศึกษา	รับทราบ ๑. เรื่องเงินปีใหม่เมืองตอนนี้ดำเนินการส่งเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายที่ห้องคลังแล้ว ๒. วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. จะประชุมผู้ปกครองศูนย์เด็ก ขอเชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙ , ๑๕ , ๑๗ เข้าร่วมประชุมด้วย ๓. โครงการอารักขาบ้าน ขอให้สมาชิกสภาฯทุกหมู่บ้านส่งโครงการให้กับกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้วด้วย การดำเนินการเหมือนทุกปีและรวบรวมเอกสารให้เรียบร้อย เขียนรายละเอียดโครงการให้ชัดเจน ตรงกับวัตถุประสงค์ที่จะดำเนินการ ๔. เชิญร่วมสงฆ์พระธาตุ วัดแม่เทย วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ที่ประชุม นายนาวิ ศรีวีจิ นายก อบต.	รับทราบ ๑. วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว จึงได้จัดทำโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ ๒๕๖๒ ดังนั้นจึงขอเชิญสมาชิกสภาฯทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ฝายบ้านแม่แหนด ตำบลแม่ตืน อำเภอลี่ ๒. การปลูกป่าชุมชนบ้านสันวิไลในปีนี้จะจัดให้ปลูกต้นราชพฤกษ์ให้เหลืองตลอดเส้นทางสำหรับจะกำหนดปลูกเมื่อไหร่จะแจ้งทราบทราบอีกครั้ง ๓. โครงการทุกโครงการจะต้องมาจากหมู่บ้าน ต่อไปทุกหมู่บ้านจะต้องนำส่งข้อมูลด้านแหล่งน้ำ เช่น ห้วย หนอง คลอง บึง และเอกสารสิทธิ์นำส่งให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว เพื่อที่จะได้ดำเนินการโครงการให้ทันเหตุการณ์ จะไม่เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ
ที่ประชุม นายสมบูรณ์ มณีวรรณ ส.อบต.หมู่ ๑๓ นายนาวิ ศรีวีจิ นายก อบต. นายสว่าง ยะจอม ประธานสภาฯ นายสิงหนาท พรามจร นวก.สาธารณสุข นายสว่าง ยะจอม ประธานสภาฯ	รับทราบ ด้วย บ้านแม่เทยสามัคคี หมู่ที่ ๑๓ จะดำเนินการทำฝายแม้ว จำนวน ๑ จุด ไม่ทราบว่า จะดำเนินการได้เลยหรือไม่ ดำเนินการได้เลย ราษฎรในหมู่บ้านจะต้องพร้อมด้วย และให้ท่านทำหนังสือเข้ามาเลย สอบถามเรื่องขยะจะดำเนินการอย่างไรต่อไป เรื่องการจ้างเหมาขนขยะตอนนี้ยังไม่ทราบว่า จะดำเนินการอย่างไร ดำเนินการเหมือนประปาหมู่บ้าน ให้ทำบัญชีรายรับ- รายจ่าย ได้หรือไม่

นายสิงหนาท พราหมจร ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
นวก.สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐ ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ การจ้างรถเก็บ ขน ขยะ ไม่ได้มาตรฐาน แต่ถ้าเราเก็บ ขน
จะต้องออกค่าธรรมเนียมให้กับชาวบ้าน แต่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้วมีข้อบัญญัติ
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๐ จะต้องดำเนินการตามข้อบัญญัติที่ตั้งไว้
(ตามที่แจกให้กับทุกท่านได้นำไปอ่านและศึกษา) เพื่อที่จะได้นำมาถือปฏิบัติตามข้อบัญญัติ
ดังกล่าว ให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไป

นายนาวิ ศรีวิจิ์ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
นายก อบต. พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ได้แจกจ่ายให้สมาชิกสภาทุกท่านอ่าน จึงขอให้ทุกท่านกลับไปอ่านที่บ้าน
และนำมาคุยกันในวันประชุมประจำเดือนต่อไป อ่านและศึกษาข้อบังคับให้ละเอียด ไม่งั้น
เรื่องขยะไม่จบแน่นอน
ที่ประชุม รับทราบ

พักรับประทานอาหารว่าง เวลา ๑๔.๓๐ น.

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๔๕ น.

นายสมบุญ มณีวรรณหารือท่านนายกเรื่องศึกษาดูงานว่าจะไปกันเมื่อไหร่

ส.อบต.หมู่ ๑๐

นายนาวิ ศรีวิจิ์ น่าจะไปศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ ๓ - ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นายก อบต. ขอให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการจัดทำโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

นายสว่าง ยะจอม มีสมาชิกสภาท่านใดบ้างที่ไม่สามารถร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้อ้าง ขอแจ้งชื่อ ณ ห้อง
ประธานสภา ประชุมนี้เลย ผู้ที่ไม่สามารถร่วมศึกษาดูงาน จำนวน ๗ คน ดังรายชื่อต่อไปนี้ นายสุพรรณ
ไชยวาริ , นายวิเชียร อธิยะ , นายจำเรียง คำมา , นายบรรณสรณ์ อุดมะ , นายรังสรรค์
คุณพรหม , นายสุเทพ มหาวงค์ , นายเพ็ญไฉน แก้วยอด

นายสุพรรณ ไชยวาริ สอบถามเรื่องการจัดเก็บภาษีโกดัง มีหลักเกณฑ์การเก็บอย่างไร

ส.อบต.หมู่ ๔

นายไพโรจน์ พงษ์ด้อย การช่วยเหลือโกดังหอมไม้ไซที่อยู่อาศัย ถ้าอยากให้มีการช่วยเหลือจะต้องเสียภาษีให้กับ
ผอ.กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว ตามข้อบังคับตำบล สำหรับหลักเกณฑ์การเก็บภาษี
โกดัง คิดตามขนาดกว้าง x ยาว และแนะนำให้มาเสียภาษีก่อนการขอรับการช่วยเหลือ
นายนาวิ ศรีวิจิ์ แจ้งให้สภาทราบ ขอให้สมาชิกสภาทุกหมู่ นำเรื่องการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ประเภท

นายก อบต. โกดัง เข้าที่ประชุมประจำเดือนหมู่บ้าน เพื่อให้เจ้าของโกดังมาเสียภาษี เพื่อที่จะได้รับการ
ช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติต่อไป

นายนาวิ ศรีวิจิ์ แจ้งเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ จากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดลำพูน ครั้วเรือนละ
๒,๐๐๐.-

นายก อบต. บาท ได้ครบทั้ง ๓๐ ครั้วเรือน เงินจะเข้าบัญชี สำหรับอีกรอบจะได้ ๒๐ ครั้วเรือน

นายวิเชียร อธิยะ สอบถามเรื่องโครงสร้างพื้นฐานว่าดำเนินการไปถึงไหน

ส.อบต.หมู่ ๖

นายนาวิ ศิริวิจิ์ ดำเนินการถึงหมู่ที่ ๑๗ ต่อไปลาดยาง หมู่ที่ ๑๔ จะดำเนินการตามลำดับ รับรองว่าจะ
นายก อบต. ดำเนินการให้แล้วเสร็จในงบประมาณนี้แน่นอน

นายบุญนพ ทะสุใจ ๑. สอบถามเรื่องไฟกิ่ง ดำเนินการถึงไหน
ส.อบต.หมู่ ๑๔ ๒. รถดีมและรถแบ็คโฮที่ให้หมู่บ้านละ ๓ วันนั้น ต่อไปให้เรียงตามหมู่ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา
นายนาวิ ศิริวิจิ์ ตอนนี้อยู่หนังสือแจ้งจากการไฟฟ้า รอบแรก จำนวน ๖ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔,๕,๖,๙,
นายก อบต. ๑๕,๑๗
นายสว่าง ยะจอม หรือเรื่องบ่อลูกรังจะต้องปักแนวเขตบ่อลูกรังหรือไม่

ประธานสภาฯ

นายนาวิ ศิริวิจิ์ ถ้าหมู่บ้านจับ GPS แล้ว ขอให้หมู่บ้านเอาป้ายที่ไม่ได้ใช้ไปติดเป็นแนว ผากสมาชิกสภาฯทุก
นายก อบต. หมู่บ้านช่วยเหลือตัวเองด้วย

นายสว่าง ยะจอม สอบถามซ่อมแซมที่พักอาศัยผู้พิการ ตอนนี้นำดำเนินการไปถึงไหนแล้ว

ประธานสภาฯ

นางกัญญา ศิริวิชัยแก้ว ตอนนี้นำเข้าที่ประชุมศูนย์บริการคนพิการ จังหวัดลำพูน สำหรับบ้านผู้ประสบปัญหาทาง
นักพัฒนาชุมชน สังคม(พิการ) หมู่ที่ ๖ กำลังจะมอบวัสดุ
นายสว่าง ยะจอม มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถามในเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ หากไม่มีแล้วผมขอขอบคุณท่าน
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านและขอปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ เพินัย แก้วยอด ผู้บันทึกการประชุม
(นายเพินัย แก้วยอด)
เลขานุการสภาฯ

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม
- ตรวจสอบถูกต้อง

อาคม ชุ่มอุ่น คณะกรรมการ
(นายอาคม ชุ่มอุ่น)
สมาชิกสภา อบต.เวียงแก้ว

พิทักษ์ ต๊ะบุตร คณะกรรมการ
(นายพิทักษ์ ต๊ะบุตร)
รองประธานสภา อบต.เวียงแก้ว

รังสรร คุณพรม คณะกรรมการ
(นายรังสรร คุณพรม)
สมาชิกสภา อบต.เวียงแก้ว

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว รับรองเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

สว่าง ยะจอม
(นายสว่าง ยะจอม)
ประธานสภา อบต.เวียงแก้ว